

## การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ...

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ... ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาผลกระทบของบทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัตินี้ที่อาจมีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้รวบรวมประเด็นและนำผลสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบของบทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

### 1. ผลกระทบในเชิงบวก

#### 1.1 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ

การขยายขอบเขตให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับซื้อ รับโอน รับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพจากผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน จะครอบคลุมผู้ให้บริการทางการเงินที่อาจมีสินทรัพย์ด้วยคุณภาพได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การแก้ไขหนี้ของลูกหนี้ที่มีสินเชื่อจากทั้งสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินได้อย่างเบ็ดเสร็จยิ่งขึ้น อันจะเป็นการส่งเสริมให้การบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของระบบการเงินและการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนในประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์จะส่งเสริมให้บริษัทบริหารสินทรัพย์มีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลยิ่งขึ้น

#### 1.2 ผลกระทบต่อสังคม :

การขยายขอบเขตให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ให้สามารถรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกหนี้สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเป็นที่ปรึกษาดังกล่าวได้ จะส่งผลให้ลูกหนี้ได้รับการดูแลอย่างตรงจุด เพื่อให้โอกาสกับบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงิน ตลอดจนเสริมสร้างวินัยทางการเงิน อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน

### 2. ผลกระทบเชิงลบ

หากร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับอาจจะเป็นภาระของบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่จะต้องพิจารณาตรวจสอบลักษณะของบุคคลที่ทำหน้าที่กรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในร่างพระราชบัญญัตินี้ อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ให้ระยะเวลาเพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมายเป็นระยะเวลา 180 วันแล้ว